



# จุฬสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA

ฉบับที่ 49 ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2558 ISSN 1905-3223



4 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 35 คนเก่งราชมงคลศรีวิชัย

37 คลินิกเทคโนโลยีและหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม

<http://www.rmutsv.ac.th>





## คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

### ร่วมแสดงสาริตถ์การทำผ้าทอ

ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงสาริตถ์การทำผ้าทอ ซึ่งได้มี 3 ท่านร่วมทำกิจกรรมนี้ ได้แก่ อาจารย์ผู้ฝึกสอนวิชาช่างทอผ้า 9 ท่านและครูผู้ฝึกสอนวิชาช่างทอผ้า 7 คน โดยประจวบ รามผลเกษมศิลป์ อาจารย์ผู้ดูแล



### โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลงาน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดอบรมบุคลากรในหน่วยงานในคณะ มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีปี 2557 และโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลงาน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ดูแลงานและอาจารย์ผู้สอนในโครงการมาเข้าร่วมอบรมประกอบด้วย อาจารย์ วิจิตร และ โสภณภรณ์ สอนวิชาศิลปะและงานฝีมือที่ศูนย์ใช้ไม้ทอผ้าที่ศูนย์ศิลปศึกษา หรือศูนย์ที่ 1 โดยทางคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ศูนย์ศิลปศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา



## คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี



### ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ โรงไฟฟ้าพระนคร เพื่อเพิ่มความรู้หรือมอบให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่งานทำงานจริง และเพื่อให้ได้ศึกษาได้เห็นประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ ซึ่งได้มีตัวแทนจาก จากวิทยาลัย นามวิจิตร แก้วพริ้งสุภา และตัวแทนคณาจารย์ให้การพาดำ ภายในโรงไฟฟ้าพระนคร

### พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแบบนโยบายสถานศึกษา 3 ปี

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแบบนโยบายสถานศึกษา 3 ปี เพื่อพัฒนาศักยภาพที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและสมรรถนะตามนโยบาย 3 ปี คือ การประกอบอาชีพได้ สามารถบูรณาการหรือบูรณาการเป็นไปของ และด้านคุณธรรม ก้นกับจากประสบการณ์ อีกทั้งยังมีทักษะในการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนบทบาทผู้ฝึกสอนให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรคให้มีความสามารถในหัวข้อ ปัญหาสารสนเทศในสถานศึกษา โดยคุณ.วันชุลมณี คานทอง และ นายณนัตถ์ ชวรัตน์ ภาณุรักษ์ ได้รายงาน ณ วันที่ 9 และมีการบรรยาย เรื่องวิธีปฏิบัติขั้นต้นในการดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนเป็นบุคลากรตามนโยบายสถานศึกษา 3 ปี โดย คุณนายศศิมาจุ้ย อังจันทร์แก้ว ครูชำนาญการพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ ได้ตั้งจุด ให้เกียรติเป็นวิทยากร

